

Số: **02** /CV-UBQGNKT

Hà Nội, ngày **26** tháng **01** năm **2022**

V/v tăng cường thực hiện xác định mức độ
khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, ngày 02/01/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 28/2012/NĐ-CP và Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH); đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, trong đó yêu cầu các cấp cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo “tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách giáo dục, học nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại”. Thời gian vừa qua, các cấp, các ngành ở địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện đẩy mạnh việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật để qua đó đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người khuyết tật. Tuy nhiên, đến nay mới có 3,5 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 54% người khuyết tật được xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật, nên nhiều người khuyết tật chưa được tiếp cận hoặc tiếp cận chưa đầy đủ các chính sách trợ giúp của Nhà nước về y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm, tín dụng...

Để thực thi nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về công tác người khuyết tật, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát lại toàn bộ người khuyết tật chưa được cấp giấy xác nhận khuyết tật, làm rõ nguyên nhân chưa được cấp giấy xác nhận khuyết tật; đôn đốc, chỉ đạo ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn và các cấp, các ngành có liên

quan có giải pháp cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nhẹ theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH.

2. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hàng năm, tổng hợp báo cáo về vấn đề này trong báo cáo chung về công tác đối với người khuyết tật gửi Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam (qua Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, tầng 5, tòa nhà Minori, 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội để tổng hợp. Thông tin xin liên hệ Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, điện thoại: 0986869388, Email: TamNTTH@molisa.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- BT, CTUBQG Đào Ngọc Dung (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Lưu: VT, BTXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



**THỨ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Văn Hồi**